

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒ /ว ๒๑๕



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๕ ประเด็น รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : strategy.skn@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสสร มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐-๓๔๔๒-๕๐๗๕ , ๐-๓๔๔๒-๕๐๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: strategy.skn@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๕๑๔

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หน่วยงาน	ผู้รับ/ลงวันที่
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda)		
๑.	<p>การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการดำเนินการติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่ กรณี สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ และกรณีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จำนวน ๑๘ แห่ง แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม บ้างหรือไม่ อย่างไร หากมีการรายงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ หรือไม่ อย่างไร - ผลการดำเนินการตามโครงการฯ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ เป็นประการใด 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร - สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
๒.	<p>การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการดำเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนไม่เกิน ๕ แสนบาท) ซึ่งมีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการบ้างหรือไม่ หากมีการรายงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ หรือไม่ อย่างไร - ผลการดำเนินการตามโครงการฯ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ เป็นประการใด 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๓.	<p>การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)</p> <p>๑. วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อกระตุ้นและแนะนำการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ</p> <p>๑.๒ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีมาตรฐานการทำงานใกล้เคียงกันทั้งประเทศ</p> <p>๑.๓ เพื่อใช้ผลการตรวจติดตามสำหรับบริหาร สั่งการ และกำกับดูแลในพื้นที่</p> <p>๒. ประเด็นการตรวจติดตาม ประกอบด้วย ๕ หัวข้อหลัก ได้แก่ ความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และความปลอดภัยของประชาชน ครอบคลุมเรื่อง/ประเด็นในการตรวจติดตามจำนวน ๑๗ เรื่อง/ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. ความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย</p> <p>๑.๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๑) กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>๒) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ</p> <p>๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ (ทุกจังหวัด) และการทำประมงผิดกฎหมาย (๒๒ จังหวัด)</p> <p>๒. การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>๒.๑ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ</p> <p>๒.๒ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๒.๓ การกำจัดผักตบชวา (๗๓ จังหวัด ยกเว้น จังหวัดพังงา ภูเก็ต ตราราด)</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓.๑ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๓.๒ ศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>๓.๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)</p> <p>๓.๔ การขับเคลื่อนนโยบายแผนการผลิตข้าวครบวงจร</p> <p>๓.๕ การบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) เพื่อการกำกับดูแลท้องถิ่น และท้องถิ่น</p> <p>๔. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่</p> <p>๔.๑ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p> <p>๔.๒ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด (จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นราธิวาส นครพนม กาญจนบุรี)</p> <p>๔.๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP</p>	- สนง.จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>๕. ความปลอดภัยของประชาชน</p> <p>๕.๑ การบริหารจัดการสาธารณสุขในพื้นที่ (การเตรียมพร้อมจัดการภัยพิบัติขึ้นอยู่กับพื้นที่)</p> <ul style="list-style-type: none">- ไฟป่าและหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ตาก) <p>๕.๒ การดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว</p> <p>ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามบัญชีประเด็นการตรวจติดตามฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๗๐๙๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐- การรายงานผลการดำเนินงาน ตามบัญชี/ ประเด็น การตรวจติดตามฯ ในประเด็นที่ ๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ข้อ ๓.๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ขอให้รายงานตามบัญชี/ประเด็นการตรวจติดตามฯ ที่มีการแก้ไขปรับปรุง ตามบัญชี/ประเด็นที่แนบมาพร้อมนี้ ส่วนประเด็นอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิม- ให้รายงานปัญหา/อุปสรรคในการทำงานของแต่ละประเด็น และข้อเสนอแนะของจังหวัด (ถ้ามี)- การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามฯ แต่ละประเด็นทั้ง ๑๗ ประเด็นจังหวัดมีพื้นที่โครงการ ไตบ้าง ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน (Best Praetice) ได้ และมีความโดดเด่นอย่างไร ที่ควรแก่การเผยแพร่	
๔.	<p>การตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑)</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทั้งดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นประการใด- จังหวัดได้ดำเนินการและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นประการใด- จังหวัดได้รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบ้างหรือไม่ ได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นประการใด- จังหวัดได้มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการบ้าง หรือไม่ (ระบุ)- จังหวัดได้รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) หรือไม่ (ระบุ)	- สนง.จังหวัดสมุทรสาคร

/งานตาม...

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
งานตามภารกิจหน้าที่ (FUNCTION)		
๕.	<p>การพัฒนาด้านการศึกษา (ข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได้มีการดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญ ๔ หลัก แล้วหรือไม่ อย่างไร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ครูไม่ทิ้งห้องสอน ๒) เด็กนักเรียนอ่านหนังสือออก ๓) เด็กนักเรียนเขียนหนังสือเป็น ๔) เด็กนักเรียนคิดเลขได้ <p>และผลการดำเนินการตรวจสอบฯ เป็นอย่างไร</p> <p>- จังหวัดมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานหรือไม่ (ระบุ)</p>	<p>- สนง.เขตพื้นที่</p> <p>การศึกษา</p> <p>ประถมศึกษา</p> <p>สมุทรสาคร</p>

แบบรายงานการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์

- การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย งานอื่นๆ

นโยบาย แผนงาน/โครงการ..... จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงาน.....

ประเด็นการตรวจราชการ	การดำเนินการและผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ

ผู้รายงาน

()